

ข่าวพาณิชย์

๗๗๙๔

วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๘๕๖๕

ข่าวสาร

สถาปัตยกรรม ปรินตา



"วัดเอ๋ย วัดโบลด์ ปลุกข้าวโพดสาละ
ลูกเขยคดอยาก แม่ยายคัพรากลูกสาวหนี"

บทเพลงเท่กลม เด็กน้อยแบเบาะ นอน
เปล ที่คนรุ่นคุณย่า คุณยายท่านใช้ขับร้อง
กล่อมลูก กล่อมหลาน จนเติบโตขึ้นมา
ปัจจุบันนี้หาฟังได้ยากเต็มที จะมีหลงเหลือ
ให้ฟังอยู่บ้าง ก็ตามชนบทที่ห่างไกล ยิ่งเด็ก
สมัยใหม่บางคนไม่เคยได้ยินเลยเสียด้วยซ้ำ

ผม จำบทเพลง ที่คุณย่า คุณยาย ท่าน เท่
กลมได้ขึ้นใจ มาจนทุกวันนี้ เมื่อเติบโตขึ้น
มา ชีวิตผมก็คลุกคลีอยู่กับงานทำสวน ทำนา
ของพ่อแม่ และเมื่อมาเล่าเรียนหนังสือจนเติบโต
ก็ไม่เคยห่างไกลไปจากเรื่องของ ต้นไม้ใบ
หญ้า และเมื่อคิดถึงเรื่องเท่กลมขึ้นมาคราใด
ก็อดนึกไม่ได้ว่า ข้าวสาละ นั้นมันไม่ใช่พืชของ
คนไทย กินขนมเค้ก ขนมปังที่ไรก็อดนึกไป
ว่า ข้าวสาละนี้เป็นข้าวของพวกเขาฝรั่ง ข้าวเหนียว
ข้าวเจ้า และข้าวโพด เป็นของคนไทย และ
คนในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์

ความจริงแล้ว ข้าวสาละก็เป็นอาหารของ
มนุษย์ เช่นเดียวกับข้าวเจ้า และข้าวเหนียว
และข้าวโพด อันเป็นธัญญาพืชเช่นเดียวกัน
และข้าวสาละนั้นก็นำไปทำขนม และอาหาร
ต่างๆ เช่นใช้ทำขนมปัง ขนมเค้ก ซาลาเปา
ปังท่งโก้ บะหมี่ เกี้ยว มั๊กกะโรนี และโรตี่

ประเทศไทยเราต้องสั่งซื้อ ข้าวสาละ
จากต่างประเทศ ทั้งแป้งสาละ และข้าว
สาละชนิดเมล็ดแข็ง และชนิดเมล็ดอ่อน เข้า
มาเพื่อใช้ภายในประเทศ บิลจะเป็น
จำนวนไม่น้อย และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่ม
ขึ้นทุกปี เพราะมีผู้นิยมบริโภค ขนมปัง
ขนมเค้ก ขนมฝรั่งมากขึ้นทุกวัน จึงเกิด
ความเสียหายเงินทองที่ต้องใช้ไป

ก็ในเมืองไทยเรา ทางภาคเหนือ
บางท้องที่ก็สามารถปลูกข้าวสาละได้ดี เช่น
เขตท้องที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และ
อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน
แม่ใจ เชียงคำ จังหวัดเชียงราย อำเภอสี
จังหวัดลำพูน และที่อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ในเขตที่กล่าวมานี้สามารถปลูกข้าวสาละได้เป็น
อย่างดี ถ้าได้รับการส่งเสริมให้ชาวไร่ชาวนา
มีการปลูกข้าวสาละ ให้ถูกวิธีอย่างมีหลักการ
และมีการประกันราคาขั้นต่ำให้ มีตลาดรับซื้อ
ที่แน่นอนเท่านั้น ก็ลดการสูญเสียเงินตรา
ในการที่ต้องสั่งซื้อข้าวสาละเข้ามาใช้ภายใน
ประเทศลงได้

การที่การปลูกข้าวสาละของกสิกร ในภาค
เหนือยังไม่แพร่หลาย ก็เพราะว่ากสิกรของเรา
ยังเห็นว่า ข้าวสาละ เป็นพืชใหม่ กสิกรเองยังไม่
รู้จัก ทั้งการปลูก การดูแลรักษา การเก็บ
เกี่ยว และการเก็บพันธุ์เอาไว้ปลูกในคราวต่อไป
อีกทั้งไม่แน่ใจว่าปลูกแล้วจะขายได้ราคาดี
หรือไม่ ขายได้ง่ายหรือเปล่า เรื่องราคานั้นนับ
ว่าสำคัญมาก กสิกรจะปลูกพืชอะไรมากน้อย
ย่อมขึ้นอยู่กับราคาที่จะขายได้เป็นสำคัญ

การปลูกข้าวสาละของกสิกรในภาคเหนือ
นั้น นิยมปลูกกันแบบไร่ เพราะเป็นพืชที่
ต้องการน้ำในระยะเริ่มการเจริญเติบโตเท่านั้น
ถึงข้าวสาละจะเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก แต่
น้ำก็มีความจำเป็นต่อต้นข้าวสาละที่ปลูกใหม่ใน
ตอนแรก ๆ ซึ่งควรจะรดน้ำให้สัก ๒ วัน ครึ่ง
หรือ ๓ วันครึ่งส่วนในตอนหลัง ๆ ก็รดให้ ๗
วันครึ่ง หรือ ๑๐ วันครึ่งก็ได้ ชาวไร่ ชาวนา
ที่ปลูกข้าวสาละในภาคเหนือ ส่วนมากฝาก
อนาคตไว้กับธรรมชาติ คือ ฝน ซึ่งถ้าฝนแล้ง
ทั้งนานเกินไป ผลผลิตต่อไร่ก็อาจลดน้อยลงได้

การลงทุนปลูกข้าวสาละของกสิกรในภาค
เหนือ เริ่มตั้งแต่โดยพรวน ไถกลบ ค่าพันธุ์
ค่าหว่าน และค่าเก็บเกี่ยว นวด ผัด ค่ากระ
สอบ และค่าขนส่ง ไร่หนึ่งๆ ก็หลายอัฐ และ
ถ้ามองดูราคาที่จะขายได้ในตลาดเมืองไทยแล้ว
ทางราชการน่าจะมีการส่งเสริม ให้มีการปลูก
ข้าวสาละในท้องที่ที่ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยให้
ปลูกข้าวสาละกันอย่างจริงจัง ไม่ใช่กระจัด
กระจายกันปลูกอย่างที่เป็นอยู่นี้

และทางที่ดี ควรจะได้รวมตัวกันเป็น
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาละ ซึ่งทางราชการ
ต้องให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการ สันเขื้อ
จากสถาบันเงินกู้ หนวดและมีการประกัน
ราคาขั้นต่ำให้ จัดทำแปลงสาธิตในเขตที่ปลูก
ข้าวสาละได้ ถ้าการปลูกข้าวสาละได้ราคาดี
กสิกรก็จะหันมาปลูกพืชนี้ขายตาม ๆ กัน รัฐ
บาลก็คงลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศที่จะ
ต้องสั่งซื้อข้าวและแป้งสาละ

ปัจจุบันนี้กสิกรไทยเรามีขีดขิ้น
ความสามารถในการผลิต เขาจะผลิต
หรือไม่ อย่างไรนั้น มันสำคัญอยู่ที่
ราคา เพราะตลอดเวลากสิกรตกเป็น
เครื่องมือพ่อค้าตลอดมา